

Số: *103*/TB-HĐND

Ngọc Hồi, ngày 03 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khoá VI

Từ ngày 26/6/2019 đến ngày 27/6/2019, tại Hội trường chung khu hành chính huyện Ngọc Hồi, HĐND huyện tiến hành kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Về dự kỳ họp có đồng chí đồng chí Phan Thị Thủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; đồng chí Y Ly Sa, Phó Chủ tịch UBND xã Sa Loong, đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, Thường trực HĐND các xã, thị trấn và các vị đại biểu HĐND huyện khoá VI.

Chủ tọa kỳ họp đồng chí đồng chí Nguyễn Hữu Tiến, PCTTT HĐND huyện; đồng chí Dương Cẩm, PCT HĐND huyện.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã tập trung xem xét, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện; báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND huyện; báo cáo công tác của Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện và nghe ý kiến của UBMTTQVN huyện tham gia xây dựng chính quyền.

1. Về tình hình kinh tế - xã hội năm 6 tháng đầu năm 2019

Qua thảo luận, HĐND huyện khẳng định: Trong 6 tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, điều hành của UBND huyện và nỗ lực của Nhân dân trên địa bàn huyện, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục chuyển biến tích cực. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng khá; thu ngân sách và thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đạt kết quả khả quan; ba lĩnh vực đột phá được triển khai tích cực; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư; các hoạt động văn hóa, thể thao được quan tâm, duy trì; lĩnh vực giáo dục, y tế tiếp tục có bước phát triển; công tác an sinh xã hội được quan tâm và đạt được nhiều kết quả tốt; kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác đối ngoại được duy trì và mở rộng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục như: Tình trạng khai thác, vận chuyển, cất giấu lâm sản trái phép vẫn còn xảy ra; tình trạng học sinh bỏ học, nhất là học sinh dân tộc thiểu số vẫn còn xảy ra; phạm pháp hình sự còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy; tình hình buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ; tai nạn giao thông chưa được kiểm chế.

2. Về trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri:

Qua báo cáo của UBND huyện và sự giám sát của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, HĐND huyện nhận thấy: Về cơ bản các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện, các ngành trả lời, giải quyết, được cử tri và Nhân dân ở

nhiều địa phương trong huyện đánh giá cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện trả lời nhưng tiến độ triển khai thực hiện còn chậm; Nội dung trả lời một số ý kiến, kiến nghị của một số đơn vị ngành dọc chưa thỏa đáng, chưa nêu rõ lộ trình và thời gian hoàn thành, còn hứa hẹn nên cử tri chưa thống nhất và tiếp tục kiến nghị (*các kiến nghị liên quan đến đầu tư, nâng cấp hệ thống điện*). HĐND huyện đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo, xem xét xử lý dứt điểm và thông báo cho cử tri ngay sau khi có kết quả giải quyết. Đề nghị Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND huyện tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát để các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn mình ứng cử được các cấp, các ngành trả lời, giải quyết đầy đủ, kịp thời hơn.

3. Về chất vấn, thảo luận tại kỳ họp

Tại kỳ họp đã có 05 ý kiến chất vấn và 37 ý kiến thảo luận. Nội dung chất vấn, thảo luận tập trung vào những bức xúc, nổi cộm mà đại biểu và cử tri quan tâm. Các ý kiến chất vấn liên quan đến tình trạng xây dựng, sử dụng sai mục đích đối với một số công trình; tình trạng san lấp mặt bằng làm ảnh hưởng đến dòng chảy thoát nước; công tác cấp thẻ BHYT; tình trạng ô nhiễm môi trường; tình trạng dạy thêm, học thêm ở các bậc học nhất là bậc tiểu học; đề nghị khắc phục và có hướng phối hợp giải quyết đối với tình trạng một số đối tượng là người bị tâm thần, lang thang, người ăn xin. Tại các buổi thảo luận, các đại biểu HĐND huyện đã tích cực tham gia, phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ thảo luận các nội dung liên quan đến công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri của Thường trực HĐND huyện, kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND huyện và các ngành chức năng, thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2019... Trả lời của lãnh đạo UBND huyện, các ủy viên UBND huyện nhìn chung đi thẳng vào nội dung, làm rõ được bản chất sự việc, không quanh co, né tránh trách nhiệm và cơ bản đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng của Nhân dân.

4. Tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện đã thống nhất thông qua 08 Nghị quyết

4.1. Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Đắk Kan và Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Võ Văn Út, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4.2. Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện. Trong đó xác định 02 chuyên đề giám sát, cụ thể:

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND về việc phê duyệt Kế hoạch giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020.

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND huyện về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 đối với việc triển khai thực hiện ba lĩnh vực đột phá trong năm 2019 (*theo Chỉ thị 20-CT/TU ngày 09/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy*).

4.3. Nghị quyết về giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa VI, cụ thể:

- Về kết quả tiếp thu, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri: UBND huyện, các đơn vị có liên quan đã tiếp thu, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đối với UBND huyện đã trả lời, giải quyết 35 ý kiến, kiến nghị; còn 10 ý kiến, kiến nghị đang xem xét giải quyết. Các đơn vị ngành dọc đóng chân trên địa bàn huyện đã trả lời, giải quyết 30 ý kiến, kiến nghị; còn 09 ý kiến kiến nghị đang giải quyết.

- Để giải quyết kịp thời, hiệu quả những ý kiến, kiến nghị của cử tri, HĐND huyện yêu cầu UBND huyện, các đơn vị ngành dọc đóng chân trên địa bàn huyện:

+ Tiếp tục rà soát, có kế hoạch, giải pháp và lộ trình giải quyết cụ thể đối với một số ý kiến, kiến nghị của cử tri đang giải quyết (*Cụ thể UBND huyện 10 ý kiến, kiến nghị; các đơn vị ngành dọc 09 ý kiến, kiến nghị*).

+ Tục quán triệt, nâng cao trách nhiệm và chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri; xem việc trả lời và giải quyết kiến nghị của cử tri là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cơ quan, ngành, địa phương, gắn với công tác dân vận chính quyền, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

4.4. Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa VI. HĐND huyện giám sát UBND huyện, các thành viên UBND huyện trong việc triển khai thực hiện các nội dung trả lời chất vấn, cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện của UBND huyện đối với các nội dung:

+ Khắc phục tình trạng xây dựng, sử dụng sai mục đích đối với một số công trình (*Công viên, Nhà văn hóa...*).

+ Tình trạng người dân san lấp mặt bằng làm ảnh hưởng đến dòng chảy thoát nước của khu dân cư khi có trời mưa tại mương thoát nước quốc lộ 40 (*gần trụ sở xã Đắc Xú*).

+ Việc dán ảnh thẻ BHYT theo khoản 1, Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ, nhất là đối với người có công và thân nhân.

- Giám sát việc thực hiện của các Thành viên UBND huyện đối với các nội dung sau: Xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện. Tình trạng dạy thêm, học thêm ở các bậc học. Khắc phục và có hướng phối hợp giải quyết đối với một số người bị tâm thần, lang thang, người ăn xin,.....

4.5. Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Ngọc Hồi năm 2018; chuyển kết dư ngân sách năm 2018 và bổ sung dự toán chi năm 2019. Nội dung cụ thể:

- Tổng thu ngân sách địa phương năm 2018: 364.274.132.609 đồng, trong đó: Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp: 76.200.779.177 đồng; Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 245.221.576.640 đồng; Thu kết dư: 3.455.305.349 đồng; Thu chuyển nguồn: 38.235.710.683 đồng; Thu cấp dưới nộp lên: 1.160.761.000 đồng.

- Tổng chi ngân sách địa phương năm 2018: 353.207.571.638 đồng, trong đó: Chi cân đối ngân sách huyện: 238.504.281.394 đồng; Chi các chương trình mục tiêu: 56.857.259.678 đồng; Chi chuyển nguồn sang năm sau: 57.846.030.566 đồng.

- Tổng kết dư ngân sách: 11.066.560.971 đồng, trong đó kết dư ngân sách cấp huyện là: 10.882.279.483 đồng và kết dư ngân sách cấp xã là 184.281.488 đồng. Kết dư ngân sách huyện và xã: kết chuyển một trăm phần trăm (100%) vào thu ngân sách năm 2019 tương ứng với mỗi cấp ngân sách.

4.6. Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, cụ thể:

- Tán thành với đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện.

- Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2019:

+ Đẩy mạnh thực hiện nhằm đạt kết quả cao nhất 03 lĩnh vực đột phá kinh tế-xã hội huyện Ngọc Hồi năm 2019 đã được xác định theo Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 09 tháng 01 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 114-KH/HU ngày 11/3/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

+ Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến; theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cây trồng; phát triển đàn gia súc, gia cầm đi đôi với phòng, chống dịch bệnh; ngăn chặn và ứng phó kịp thời bệnh Dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm; Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó và tăng cường các biện pháp phòng chống lũ bão, rà soát, khắc phục các điểm xung yếu, dễ sạt lở. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, vận chuyển, cất giấu lâm sản trái phép.

+ Chú trọng nuôi dưỡng các nguồn thu có nhiều tiềm năng, các nguồn thu mới; tiếp tục quản lý thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế; quản lý tốt các nguồn thu trên địa bàn. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư, giải ngân vốn đầu tư phát triển, chương trình mục tiêu Quốc gia,...gắn với kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình; kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư. Kiên quyết điều chuyển, rút vốn công trình chậm tiến độ, không sử dụng hết vốn để bố trí cho công trình cần đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trong năm.

+ Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện; Rà soát các danh mục vào các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh trên địa bàn huyện để đề nghị cấp có thẩm quyền bổ sung theo quy định. Chủ động nắm bắt thông tin, đối thoại doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp theo thẩm quyền nhằm phát huy tối đa hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã; chú trọng liên kết sản xuất chuỗi. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo lộ trình kế hoạch đề ra. Rà soát, điều chỉnh các quy hoạch cho phù hợp với định hướng xây dựng thị xã Ngọc Hồi. Đẩy nhanh tiến độ đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh các quy hoạch cho phù hợp để xây dựng và thành lập thị xã Ngọc Hồi (*Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị; Đề án phân loại đô thị loại IV; Đề án thành lập thị xã Ngọc Hồi*).

+ Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình 66-CTr/HU ngày 25/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ngọc Hồi khóa VI, thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU (khóa XV) tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia. Tổ chức tốt các hoạt động hè bổ ích, thiết thực, không để xảy ra tai nạn giao thông, đuối nước...; chú trọng sửa chữa, nâng cấp, cải tạo và xây mới hệ thống cấp nước, nhà vệ sinh đã xuống cấp. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường phòng chống dịch bệnh; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh;

+ Đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững; tăng cường các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm; quan tâm tuyên truyền xuất khẩu lao động. Tiếp tục triển khai đào tạo nghề lao động nông thôn gắn với nhu cầu của người lao động và doanh nghiệp sử dụng lao động; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới, giảm nghèo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về "cải cách chính sách bảo hiểm xã hội"

+ Tiếp tục đẩy mạnh phong trào "*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*" và cuộc vận động "*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*". Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác và đúng quy định để Nhân dân hiểu rõ, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh

+ Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; quan tâm công tác cải cách hành chính và cải cách công vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra; tăng cường vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và Chương trình số 126-CTr/HU của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập. Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất khi cần thiết; thực hiện kịp thời các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra; thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại, kiến nghị, tố cáo; tăng cường công tác đối thoại trực tiếp với công dân và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; duy trì công tác tiếp dân tại trụ sở.

+ Thực hiện tốt kế hoạch, phương án về đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác phát động quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị; tập trung đấu tranh với các tà đạo, đảm bảo an ninh trong dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm; kiểm chế tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

+ Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 05-11-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn

định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Tiếp tục duy trì và mở rộng hợp tác phát triển với các huyện của hai nước bạn Lào và Campuchia.

4.7. Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 huyện Ngọc Hồi, cụ thể: Điều chỉnh tổng mức vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách huyện Ngọc Hồi từ 316.552 triệu đồng xuống còn 302.105 triệu đồng; bổ sung một số danh mục dự án cấp bách vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; bổ sung chi phí công tác chuẩn bị đầu tư công giai đoạn 2021-2025; bổ sung kinh phí lập quy hoạch vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh giảm nguồn dự phòng nguồn thu sử dụng đất để phân bổ chi tiết công trình; đồng thời giảm chi phí đo đạc, phân cấp nguồn sử dụng đất các xã, thị trấn và nguồn theo Quyết định 755 của Thủ tướng Chính phủ; bổ sung nguồn Hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách khác và Hỗ trợ người có công với cách mạng theo Quyết 22/QĐ-TTg; dừng triển khai 02 dự án khai thác quỹ đất, công trình Đường vào khu sản xuất Đăk Blai-Đăk Rome trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; HĐND huyện ủy quyền Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định phân bổ chi tiết kinh phí chuẩn bị đầu tư (giai đoạn 2021-2025) và nguồn dự phòng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các dự án, nhiệm vụ chỉ sau khi cấp có thẩm quyền đảm bảo nguồn cân đối thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp gần nhất.

5. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hữu Tiến, PCTTT HĐND huyện nhân mạnh

Một là, Đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kịp thời thông báo với cử tri kết quả kỳ họp; tích cực chủ động hơn nữa trong công tác giám sát, tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn tại cơ sở để phản ánh, kiến nghị kịp thời với HĐND huyện, UBND và các cơ quan hữu quan.

Hai là, Các Ban của HĐND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện, Ủy ban MTTQVN huyện, các đoàn thể nhân dân và toàn thể nhân dân tiếp tục phát huy vai trò giám sát theo chương trình của HĐND huyện;

Ba là, Đề nghị UBND huyện và các ngành chức năng sớm có kế hoạch triển khai cụ thể, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của kỳ họp.

Trên đây là Thông báo kết quả kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Ban TT UBMTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa VI;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- TT. HĐND, UBND, TT UBMT các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TH.

**TL. THƯỜNG TRỰC HĐND
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Tài Thu